
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar
Það hlýtur að vera lámarkskrafa að ef á að auka skatta á landsmenn verði allar hliðar 
skoðaðar veglgjöld eins og verið er að ræða um eru eins og venjulega þannig að fólk sem býr fjær 
Þjónustuborginni Reykjavík skal borga.
Þetta mun hækka verðlag og alla fluttninga frá Reykjavík en stjórnvöld stýra hlutum þannig að allt 
þarf að koma þar í land.
Það er líka alveg óskiljanlegt að rafbílar greiði lægri gjöld en aðrir bílar þar sem þeir eru þingri og eiða 
vegum og dekkjum mun meir og menga þar af leiðandi umtalsvert.

Ég skora á alþingi að fella þessa vittleisu.
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